

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562

เปิดพันธุ์ข้าวใหม่ 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชยันนาท62) ที่รับรองพันธุ์ข้าวไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา และล่าสุดที่ผ่านการรับรองอีก 4 พันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีชื่อต่อท้ายด้วยเลข 62 ขณะนี้กรมการข้าวดำเนินการครบถ้วนทั้ง 5 พันธุ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับคนไทยทั่วประเทศ

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79 (ชยันนาท 62) เป็นข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ฮองกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82 % ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิตำหนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ไม้ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพในการให้ผลผลิต 864 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ด เมล็ดยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเฟอรูลิก แกมมาออโรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม

ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี ผลผลิตเฉลี่ย 541 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะกอดี ลำต้นแข็งปานกลาง ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกกระแ่งปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง มีปริมาณอมิโลส 16.82 % อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มีความหอม มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูง ที่มีความสูง 1,000 - 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงกอดี ลำต้นแข็ง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวยยาว รูปร่างเมล็ดยาวเรียวยาว ท้องไข่มาก คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด มีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9 % ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44 % เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อ โดยเฉพาะเป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง มีสารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ ช่วยในการเผาผลาญ

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ทรงกอดี รวงแน่นปานกลาง คอรวยยาว ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด เมล็ดรวงปานกลาง รูปร่าง

เร็ว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สีได้ขาวเต็มเมล็ด เป็นข้าวอมิโลस्ता 15.2 % ความคงตัวของแป้งสูงอยู่ในระดับอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยึดตัวของข้าวสุกปกติ ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และกลิ่นหอม

"สำหรับข้าวที่ผ่านการรับรองทั้ง 5 พันธุ์นี้ ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป บางพันธุ์เป็นข้าวนุ่ม เหมาะสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ บางพันธุ์เป็นข้าวเจ้าสีเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ บางพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางอาหาร สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นข้าว GI ได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งกรมการข้าวจะนำข้าวทั้ง 5 พันธุ์ มาจัดแสดงภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อีกด้วย"นายประสงค์กล่าว
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

“ตลาดข้าวโลก” ผันผวนหนัก จีนหันส่งออกหลังสต็อกกลับ 117 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานการประชุม Thailand Rice Conversation 2019 ซึ่งจัดในวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา นี้ ภายในงานได้มีการจัดเสวนาเรื่องแนวโน้มการค้าข้าวโลก บรรยายโดยเทรดเดอร์ข้าวระดับโลก 3 คน ได้แก่ Mr.Jeremy Zwinger ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Rice Trader, Mr.Satish Thampy กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอแล่ม (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr.Sminder Bedi หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ-ข้าว Phoenix Group ประเทศไทย

เบื้องต้นในวงเสวนาเป็นห่วงว่า ภาวะสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดข้าวแบบ “ถอนรากถอนโคน” สต็อกข้าวจีนจะเป็นตัวแปรสำคัญในตลาดส่งออกข้าว และมีความเป็นไปได้ที่ “จีน” จะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวที่อันดับ 1-3 ในตลาด เนื่องจากจีนมีสต็อกข้าวคงค้างเกินกว่าความต้องการอยู่ถึง 117 ล้านตัน ซึ่งจะมีการระบายออกมาสู่ตลาดโลกยาวไปจนถึงปี 2563 “จีนจะรุกรอกมาขายข้าวในตลาดโลกหนักขึ้น เพราะมีสต็อกข้าวมากกว่า 3 เท่า อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการขาย เพราะเดิมเป็นผู้นำเข้า แต่จีนมีโอกาสจะกลายเป็นที่ 1 ในการส่งออกข้าวได้” Mr.Jeremy กล่าว

Mr.Sminder Bedi กล่าวว่า ปัญหาค่าเงินส่งผลกระทบต่อ การส่งออก โดยบาทแข็งส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย นอกจากนี้ค่าเงินยูโรที่ลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อข้าวในตลาดสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้าวไทยแข่งได้ดีกับข้าวหนึ่งของอินเดีย เพราะ “การเลือกตั้งในอินเดียทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น” โดยการผลิตรวมในตลาดโลกจะเป็น 500 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านตัน และสต็อกข้าวโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.6% ต่อปีจากจีน ขณะที่ภาวะการค้าข้าวโลกมีแนวโน้มชะลอตัวเนื่องจากหลายประเทศนำเข้าลดลง อินเดียมีแนวโน้มไม่นำเข้าหรืออาจจะนำเข้า 500,000 ตัน “แต่ไม่รู้เมื่อไร” ดังนั้นจึงมีเพียงฟิลิปปินส์ที่ประสบปัญหาเอลนีโญ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าข้าว 700,000 ตัน สวนทางกับจีนที่จะหันมาส่งออกข้าว

Satish Thampy กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดข้าวโลกตอนนี้ก็คือ “สต็อก” ซึ่งจีนมีข้าวคงค้างอยู่ 117 ล้านตัน และจะสูงไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 2020 แต่ประเทศไทยมีสต็อกข้าวลดลงสวนทางตลาดโลก และมีจุดแข็งด้านคุณภาพการผลิตข้าวพรีเมียม “ผมว่ายังพอแข่งขันได้” แต่ในอนาคตต้องมุ่งลดต้นทุนการผลิต

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “ไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาจากพรรคการเมืองใด ควรเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยใช้การตลาดนำการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ

ไม่กำหนดนโยบายใดที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด “ต้องสานต่อนโยบายรัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งได้เคลียร์สต็อกข้าวเก่าจากโครงการรับจำนำไปจนหมดแล้ว รัฐบาลต้องเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือ G to G กับจีนที่ยังเหลืออีก 300,000 ตันต่อเนื่อง”

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2562 มีปริมาณ 3.1 ล้านตันหรือลดลง 15.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 1,616 ล้านดอลลาร์หรือลดลง 12.5% โดยเฉลี่ยไทยส่งออกข้าวได้เดือนละ 800,000 ตัน และหากทำได้ในระดับนี้ไปจนถึงสิ้นปียอดส่งออกข้าวรวมจะได้ 9.6 ล้านตัน “สูงกว่า” เป้าหมายที่สมาคมวางไว้ 9.5 ล้านตัน ซึ่งไทยจะครองตลาดข้าวโลกเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน และเวียดนามอันดับ 3 ปริมาณ 6.5 ล้านตัน

“การส่งออกครึ่งปีหลังมีความท้าทายมาก เป็นผลมาจากสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อประเทศคู่ค้า ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า เช่น ราคาข้าวขาว 5% ของไทยตันละ 385-390 เหรียญ เวียดนามตันละ 365-370 เหรียญ ทั้งยังมีการแข่งขันจากกรณีที่จีนระบายนโยบายสต็อกข้าวเก่าไปขายในตลาดแอฟริกาอีกประมาณ 2 ล้านตัน จากสต็อกที่จีนถือครองไว้ 5 ล้านตัน ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกไทย”

ดังนั้นทางออกก็คือ รัฐบาลชุดใหม่จำเป็นต้องดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 32 บาท/เหรียญสหรัฐ และควรระบายนโยบายสต็อกข้าวเก่าที่ยังเหลือค้างอีก 300,000-400,000 ตัน เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกมีวัตถุดิบราคาถูกไปแข่งขัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นวัตกรรมข้าวหมื่นล้านคึกคัก ผุดสเต็มเซลล์-เปปไทด์อัมมูลค่าพันเท่า

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษญาพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้วิจัยและพัฒนาสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์จากข้าว ซึ่งได้รับรางวัล Agri Plus Award เปิดเผยว่า บริษัทได้วิจัยพัฒนาโปรตีนสกัดจากข้าว หรือ rice peptides ช่วยลดริ้วรอย กระตุ้นการเกิดผม และสเต็มเซลล์จากข้าวชื่อ Ricallas ซึ่งเป็นสเต็มเซลล์จากพืชชนิดแรกจากเดิมที่ในทางการแพทย์ทั่วไปมีการผลิตสเต็มเซลล์จากสัตว์ซึ่งมักก่อให้เกิดการแพ้ สเต็มเซลล์ข้าวนี้มีคุณสมบัติในการลดริ้วรอย สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางแอนติเอจิ้ง และกระตุ้นการงอกของผม สามารถจำหน่ายได้ในราคา กก.ละ 30,000-40,000 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ขายข้าวสารราคา กก.ละ 30-50 บาท

ก่อนหน้านี้บริษัทมีการพัฒนาและจดสิทธิบัตรนวัตกรรมจากข้าว RICCOSIDEซึ่งเป็นสารชำระล้างที่ได้จากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตจากข้าวมาเป็นน้ำตาล และนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำมันมะพร้าว สารดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแชมพู สบู่ น้ำยาล้างขนตาจากพืชทดแทนสารเคมี และสารให้ความชุ่มชื้น (MoistuRice) ช่วยทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 300-400 บาท

“ในเมล็ดข้าวมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบประมาณ 2% ซึ่งเราทดลองสกัดเปปไทด์จากข้าว สามารถเพิ่มมูลค่าจากที่เคยขายข้าวได้ กก.ละ 30-50 บาท หากนำสารสกัดโปรตีนนี้ไปใช้ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง ขายได้เพิ่มเป็น กก.ละ 30,000-40,000 บาท ขณะที่ส่วนประกอบอีก 98% ของเมล็ดข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรต เรานำมาย่อยเป็นน้ำตาลและทำปฏิกิริยากับน้ำมันมะพร้าว พัฒนาเป็นสารชำระล้าง ใช้ผสมในแชมพู น้ำยาล้างขนตา แทนการใช้

สารเคมี ขายได้ กก.ละ 300-400 บาท และอยู่ระหว่างพัฒนาทำสเต็มเซลล์จากข้าว ได้ลดรีร้อยได้ดี และยังช่วยลดอาการแพ้ต่าง ๆ จากสเต็มเซลล์จากสัตว์ ซึ่งหากสามารถพัฒนาต่อยอดก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวได้มากขึ้น”

สำหรับแผนการทำตลาดในปีแรก บริษัทเน้นผลิตรายเดียวให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งขณะนี้มีการเจรจาอยู่ 2-3 ราย และในส่วนของสารชำระล้างแบรนด์ RICCOSIDE ได้มีการจำหน่ายเข้าไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น บำรุงราษฎร์ ทั้งนี้ วางเป้าหมายว่ายอดขาย 400-500 ล้านบาท

รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวในงานไทยแลนด์ 2019 ว่า การส่งออกเกษตรกรรมแปรรูปมีมูลค่ามากถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.7% ต่อปี โดยเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 11,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปชั้นกลาง เช่น แป้ง ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนการแปรรูปชั้นปลาย เช่น การดึงโปรตีนจากข้าวมาทำเปปไทด์ลดรีร้อย หรือการแปรรูปข้าวเป็นน้ำตาลมาใช้ผลิตเป็นสารชำระล้างยังมีน้อย ตลาดนี้ยังมีช่องว่างที่ขยายไปได้อีก

สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นมีหลายชนิด แต่ที่เริ่มได้รับความนิยมสูงมาก ๆ ในต่างประเทศ คือ ข้าว Low GI (ข้าวบรรเทาเบาหวาน) ซึ่งขณะนี้บริษัทผู้ผลิตอาหารสุขภาพกำลังสนใจว่ามีข้าวสายพันธุ์ใดบ้างที่จะสามารถนำไปผลิตเป็นข้าวชนิดนี้ได้ เพื่อให้มีวัตถุดิบรองรับเมื่อมีตลาดมากขึ้น การนำข้าวไปผสมกับควินัว/ถั่ว การสกัดโปรตีนจากข้าว การผลิตเป็น plant base protein, red yeast rice, การสกัดเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย gamma oryzanal, GABA, การผลิตเป็น brat diet เป็นอาหารสำหรับเด็ก เป็นต้น

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยปี 2563 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (เกิน 60 ปี) สัดส่วน 12% เป็น 22% ของประชากรโลก ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการใช้ “โภชนบำบัด” หรือการรับประทานอาหารที่เป็นยา ซึ่งหากผู้ส่งออกไทยสามารถผลิตตอบโจทย์จะส่งออกได้

“ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เพียงเพิ่มการส่งออกข้าว หรือการพัฒนาข้าวชนิดพิเศษ เช่น กข43 ข้าวลินเหล็ก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวที่มีความโดดเด่นด้านสุขภาพ แต่รัฐบาลยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับโครงสร้างการผลิตใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต แก้ปัญหาอุปทานส่วนเกิน กำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้าวตามนโยบาย 4.0 Value Base Economy เป็นนวัตกรรมจากข้าว เช่น การผลิตเป็นเครื่องสำอาง การพัฒนาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แผ่นห้ามเลือด การพัฒนาข้าวชนิดพิเศษ เช่น กข43 ข้าวลินเหล็ก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวที่มีความโดดเด่นด้านสุขภาพ แม้ว่าตัวเลขนวัตกรรมข้าวจะยังมีมูลค่าไม่สูง แต่เป็นทิศทางที่รัฐบาลมุ่งไป”

สอดคล้องกับนายสมควร ศรีวิทิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์ เพรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันข้าวยาคุอร์แกนิก เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดข้าวแปรรูปยังเติบโตไปได้อีกมากโดยเฉพาะการแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านนี้ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของบริษัทพบว่า ข้าวมีสารไบโอแอ็กทีฟซึ่งมีคุณสมบัติลดแรงดัน ป้องกันมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวยาคุ และสามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว แต่ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดความผันผวนของราคาข้าวด้วย สิ่งสำคัญจะต้องสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้กับผู้บริโภคให้รู้คุณค่าของข้าว และต้องจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ป้องกันการลอกเลียนแบบ”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อียูตอบรับให้สิทธิไทยเจรจาโควตาเกษตร “ข้าว-มัน-ไก่-ปลา-กุ้ง” หลัง Brexit ส่วนอังกฤษรอลุ้นข่าวดี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทย สหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักร (UK) ในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อจัดสรรปริมาณโควตาสินค้าเกษตรที่ EU ผูกพันไว้กับ WTO ให้ไทยใหม่ ว่า ล่าสุด EU ได้ตอบรับให้ไทยมีสิทธิในการเจรจาขอรับจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรเหล่านี้ใหม่ภายใต้กรอบ WTO แล้ว โดยครอบคลุมสินค้าเกษตร 31 รายการที่ไทยเคยได้รับโควตาจาก EU ก่อนที่ EU จะเริ่มกระบวนการเจรจา Brexit กับ UK ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 9 รายการ ข้าว 9 รายการ มันหวาน มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง 4 รายการ ปลาและกุ้งแปรรูป 6 รายการ อาหารสำเร็จรูป พาสตา และบิสกิต 3 รายการ รวมมูลค่าที่ EU นำเข้าสินค้า 31 รายการจากไทย ในปี 2560 เป็น 1,395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วน UK ที่จะแยกตัวออกจาก EU จะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง EU กับ UK ไม่เสรีอีกต่อไป และ UK มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราภาษีและโควตานำเข้าสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งไทยได้ยื่นขอสิทธิในการเจรจาขอรับจัดสรรโควตาจาก UK ภายใต้ WTO แล้วเช่นกัน เมื่อเดือนมี.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมสินค้าเกษตร 30 รายการ เช่น ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 10 รายการ ข้าว 7 รายการ มันหวาน มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ปลาและกุ้งแปรรูป 6 รายการ อาหารสำเร็จรูป น้ำส้ม พาสตา และบิสกิต 4 รายการ รวมมูลค่าที่ UK นำเข้าสินค้า 30 รายการจากไทยในปี 2561 เป็นมูลค่า 627.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างติดตามเร่งรัดให้ UK ตอบรับสิทธิในการเจรจาของไทย

นางอรมนกล่าวว่า การเจรจาหลังจากนี้ จะเน้นที่การกำหนดสัดส่วนโควตาที่ไทยจะได้รับในการส่งออกไป EU และ UK ภายหลังจาก Brexit ในสินค้า 31 และ 30 รายการข้างต้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งการเข้าตลาดสินค้าเกษตรสำคัญของไทยใน EU และ UK เนื่องจากที่ผ่านมา การส่งออกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) ข้าว มันสำปะหลัง และปลาแปรรูป ของไทยได้รับประโยชน์จากปริมาณโควตาที่ EU (28 ประเทศ) จัดสรรให้ไทยเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้นำเข้าสินค้าจากไทยภายใต้ปริมาณโควตานี้จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำ

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าว่าการเจรจาน่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในเดือนก.ย.2562 ก่อนที่ UK จะถึงกำหนดออกจาก EU ในเดือนต.ค.2562 ซึ่งหาก UK และ EU ไม่สามารถมีข้อตกลง withdrawal agreement ร่วมกันได้ ก่อนเส้นตายเดือนต.ค.2562 หรือที่เราเรียกกันว่า Hard Brexit ก็จะมีผลให้ UK ต้องกำหนดอัตราภาษีและโควตานำเข้าสินค้าต่างๆ ของตนเอง แยกจาก EU ตั้งแต่ต.ค.2562 เป็นต้นไป แต่หากสามารถตกลง withdrawal agreement กันได้ ก็ยังมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านปรับตัว โดยระบบความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง UK กับ EU จะยังคงเดิมจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในเดือนธ.ค.2563

สำหรับกรณีการแยกตัวของ UK ออกจาก EU (Brexit) ส่งผลให้จำนวนสมาชิก EU จะลดจาก 28 ประเทศ เหลือ 27 ประเทศ และที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องหารือทำที่ไทยเรื่องการขอเจรจาเพื่อรับจัดสรรโควตาใหม่กับ UK และ EU อย่างใกล้ชิด และยังได้จัดคณะผู้แทนไทยไปหารือกับ EU และ UK ที่สำนักงานองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา มาเป็นระยะตั้งแต่ปี 2560

ในปี 2561 ไทยและสหภาพยุโรปมีมูลค่าการค้ารวม 47,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไป EU 25,014 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจาก EU 22,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ไก่แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ยาง สำหรับไทยและสหราชอาณาจักรมีการค้ารวมในปี 2561 มูลค่า 7,044 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย UK นำเข้าจากไทย 2,981.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยส่งออกไป UK 4,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ รถยนต์ อาหารทะเล เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

โรงสีเชื้อ! จนท.เอี่ยวลักลอบ "ข้าวเหนียว" เข้าไทย

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ได้รับรายงานจากผู้ประกอบการแจ้งมาว่ามีข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเสนอขายให้กับผู้ซื้อที่เป็นประกอบการค้าข้าว และมีผู้ประกอบการค้าข้าวบางรายก็ได้ทำการรับซื้อและนำมาจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้จึงทำให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวเหนียวในประเทศที่เพาะปลูกโดยเกษตรกรไทยเอง

“ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกรณีการอนุญาตในการนำเข้าหรือเป็นการลักลอบนำเข้ากันแน่เพราะหลังจากที่กรมการค้าภายในได้มีหนังสือเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการเข้มงวดกวดขันและประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ให้ช่วยดูแลนั้นก็ยังสามารถทำให้ขบวนการนี้ซบเซงักไปได้เพียงพักหนึ่ง”

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า แต่ขณะนี้ก็มีกระแสข่าวว่าได้มีการนำเข้าและมีการจำหน่ายข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านภายในประเทศไทยขึ้นมาอีก โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก จึงทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ประกอบการค้าข้าวที่ทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาที่จำหน่ายเฉพาะข้าวเหนียวที่เพาะปลูกโดยเกษตรกรชาวนาไทย อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวในขณะนี้ได้รับผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือก

และผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จำหน่ายข้าวเหนียวที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรไทยไปตามๆกันเพราะข้าวเหนียวที่มีการลักลอบนำเข้ามาในไทยนั้นมีความสูงกว่าข้าวเหนียวของไทยมาก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจึงขอฝากไปยังหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่รวมถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขันเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“สมคิด” รับเป้าส่งออกใหม่โต 3% ชม “พาณิชย์” มองวิกฤตเป็นโอกาส เน้นเจาะสหรัฐฯ-อินเดีย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ จาก 53 แห่งทั่วโลก โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมหารือ เพื่อปรับแผนการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ ว่า เป้าการส่งออกในปี 2562 ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ใหม่ขยายตัวที่ 3% ลดลงจากเป้าเดิม 8% เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ถือว่ารับได้ เพราะเป็นไปตามที่ได้ร่วมประเมินกับภาคเอกชนทุกกลุ่มสินค้าในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ยังคงเชื่อว่าแม้หลายประเทศจะได้รับผลกระทบ ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ไทยจะสามารถเข้าไปเจาะตลาดเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และอินเดีย

“สถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ต้องขอชมเชยกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ท้อถอย แม้สถานการณ์จะไม่สู้ดีนัก

พยายามมองวิกฤติให้เป็นโอกาส ก็เห็นด้วยที่จะเพิ่มโอกาสส่งออก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ จะกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาด รวมถึงตลาดใหญ่อ่างอินเดียที่เศรษฐกิจยังโตสูงถึง 7% จึงควรมีแผนการผลักดันส่งออกให้ชัดเจน แต่ก็ต้องรักษาตลาดจีนเอาไว้ให้ได้ด้วย”

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้นโยบายการค้าควบคู่กับการลงทุนและการท่องเที่ยว เพราะการค้ากับการลงทุนต้องไปด้วยกัน การค้ากับการท่องเที่ยวด้วย โดยหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในไทยมากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อการซื้อสินค้าภายในประเทศ ขณะเดียวกันต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกและยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรไทย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ปรับลดเป้าการส่งออกไทยในปี 2562 ใหม่ จากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัว 8% เหลือเพียง 3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว หลายประเทศนำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ และสถานการณ์ เบริคซิท เป็นต้น ซึ่งการจะผลักดันให้การส่งออกขยายตัว 3% ได้นั้น ในช่วงที่เหลืออีก 8 เดือนของปี 2562 (พ.ค.-ธ.ค.) ต้องผลักดันส่งออกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากยอดส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) ขยายตัวติดลบ 1.9%

ทั้งนี้ เป้าส่งออกใหม่ที่ตั้งไว้ที่บวก 3% ต้องมีมูลค่าส่งออกรวมทั้งปี 260,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายตลาด เช่น จีน เพิ่ม 1-3% ญี่ปุ่น เพิ่ม 1-2% อาเซียน เพิ่ม 5.2% CLMV เพิ่ม 7.9% สหภาพยุโรป เพิ่ม 0% ตะวันออกกลาง เพิ่ม 0-2% แอฟริกา เพิ่ม 2-4% เอเชียใต้ เพิ่ม 6% อเมริกาเหนือ เพิ่ม 4% และลาตินอเมริกา เพิ่ม 1% เป็นต้น

สำหรับแผนผลักดันการส่งออก เช่น ตลาดสหรัฐฯ จะผลักดันให้ผู้ส่งออกใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่สหรัฐฯ ให้กับไทยกว่า 3,400 รายการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยและแบรนด์ไทย เพื่อสร้างการยอมรับ ตลาดจีน จะเดินหน้าทำตลาดโดยจัดกิจกรรมเจาะตลาดเมืองรองเพิ่มมากขึ้น ตลาดอาเซียน จะสร้างเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจจากจีนที่ย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียน เพื่อผลักดันสินค้าไทยให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลาด CLMV จะเร่งส่งเสริมการค้าชายแดน และผลักดันการเข้าไปลงทุน เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางการค้าที่สหรัฐฯ และยุโรปให้กับประเทศเหล่านี้

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พาณิชย์ มั่นใจปี 62 ส่งออกข้าวได้ตามเป้า 10 ล้านตัน แม้เอกชนมองต่ำกว่าเป้า

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ไว้ที่ 10 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน แต่แม้ว่าปริมาณการส่งออกจะลดลง แต่มูลค่าการส่งออกจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มูลค่า 180,000 ล้านบาท เพราะส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยไม่ได้ลด และข้าวหลายชนิดมีราคาดี

“ที่ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน เพราะมองว่าปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคข้าว อีกทั้งยังมีปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโญ ทำให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลง จึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย และไทยยังได้พัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทำให้ข้าวไทยมีความหลากหลาย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้" นายบุญฤทธิ์กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่า ทั้งปี 62 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน โดยในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 800,000 ตัน

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศต่างๆ ลดลง ทำให้หลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศผู้ผลิตอื่น ที่มีราคาถูกกว่า เช่น เวียดนาม ที่ข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 365 เหรียญสหรัฐฯ แต่ของไทยตันละ 385-390 เหรียญฯ นอกจากนี้ ข้าวไทยยังมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง จากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่า โดยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลให้อยู่ในระดับ 32 บาทต่อเหรียญฯ เพราะหากแข็งค่ามากกว่านี้ ข้าวไทยจะแข่งขันได้ลำบาก

ส่วนร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะมาจากพรรคการเมืองใด ควรจะเดินหน้านโยบายการใช้ตลาดนำการผลิต และไม่ควรกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และชาวนาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทยทั้งระบบ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์จัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 ชูข้าวคุณภาพ-นวัตกรรมข้าวตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 หรือ Thailand Rice Convention 2019 : TRC 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต" เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออก และแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากไทยและต่างประเทศ เกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก"ว่า ข้าวมีความสำคัญต่อประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคงทางอาหาร เป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย แต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้ไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลกมาได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ผู้บริโภคข้าวทั่วโลกมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย รวมถึงในระดับประชาคมโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน TRC 2019 มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "The

Kings and Thai Rice" และกิจกรรม "TRC 2019 RICE STYLE" ในรูปแบบ Interactive Wall นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่ที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและโภชนาบำบัด ตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และโซน "Rice Bar" เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มจากข้าวไทย พร้อมการโชว์ทำอาหารเมนูข้าวโดย "น้องแพทตี้" ชนัญชิตา มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรกของเมืองไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย อาทิ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการค้าข้าว และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสินค้าข้าวและนวัตกรรมข้าวโดยรวมในอนาคต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียไซ้) จังหวัดสุพรรณบุรี และงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์”คาดปีนี้ ไทยส่งออกข้าว 10 ล้านตัน ปริมาณลดลงจากปีก่อน แต่มั่นใจราคาไม่ตก

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 หรือ Thailand Rice Convention 2019 : TRC 2019 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ข้าวไทย แหล่งอาหารของโลก" ว่า ข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย และยังเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย แต่ปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้ไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลกมาได้อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไว้ที่ 10 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้ว ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งแม้ปริมาณการส่งออกจะลดลง แต่มูลค่าการส่งออกจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพราะส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยไม่ได้ลด และข้าวหลายชนิดมีราคาดีขึ้น

“ที่ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 10 ล้านตัน เพราะกระทรวงฯ มองว่าปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริโภคข้าว และยังมีปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโญ ทำให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลง จึงเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย และไทยเองยังมีการพัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทำให้ข้าวไทยมีความหลากหลาย สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้”นายบุญยฤทธิ์กล่าว

สำหรับการการประชุมข้าวนานาชาติ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากไทยและต่างประเทศ เกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน โดยได้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับทิศทางตลาดข้าว การพัฒนาสินค้าข้าวและนวัตกรรมข้าว และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมโภชมงคลพระราชาปีที่บรมราชาภิเษก "The Kings and Thai Rice" และกิจกรรม "TRC 2019 RICE STYLE" ในรูปแบบ Interactive Wall นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่ที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและโภชนาบำบัดตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และโซน "Rice Bar" เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มจากข้าวไทย เป็นต้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประเทศต่างๆ ลดลง ทำให้หลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศที่มีราคาถูกกว่า เช่น ข้าวขาว 5% ของเวียดนามตอนบนอยู่ที่ตันละ 365 เหรียญสหรัฐฯ ของไทยตันละ 385-390 เหรียญสหรัฐฯ และข้าวไทยยังมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง จากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่า โดยต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลให้อยู่ในระดับ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ หากแข็งไปข้าวไทยจะแข่งขันได้ลำบาก

ด้านการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณ 3.1 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8 แสนตัน คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่ว่ารัฐบาลมาจากพรรคการเมืองใด ก็ควรจะเดินหน้านโยบายการใช้ตลาดนำการผลิต และไม่ควรกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก โรงสี และชาวนาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

นบข.รับทราบเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 10 ล้านตัน หลังค่าเงินบาทแข็งค่า

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การส่งออกข้าวในปี 2561/62 โดยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่สามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 11 ล้านตัน โดยการคาดการณ์การส่งออกข้าวที่ลดลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทของไทยแข็งค่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงทำให้คู่แข่งในประเทศอื่นๆ เข้ามาแย่งตลาดส่งออกของประเทศ ประกอบกับจีนมีการระบายข้าวออกมาอย่างต่อเนื่องและส่งออกไปยังแอฟริกาทำให้กระทบตลาดข้าวของไทยบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกช่วงครึ่งหลังของปีอีกครั้ง เนื่องจากหากเกิดปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติที่ทำให้มีความต้องการข้าวมากขึ้น หรือประเทศผู้ผลิตข้าวอื่นๆ มีผลผลิตข้าวลดลง รวมทั้งหากภาคเอกชนสามารถหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่มได้ก็จะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้มากขึ้น

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวของไทยจะได้รับอานิสงค์จากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ระบายไปได้เกือบหมดโดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ได้ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 สามารถระบายข้าวที่มีอยู่ในสต็อกกว่า 18 ล้านตันเหลือเฉพาะข้าวจำนวนไม่มากนักที่อยู่ในความดูแลขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นข้าวที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายซึ่ง นบข.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบายข้าวในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุม นบข.ได้เห็นชอบอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับชาวนาที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนในปี 2559 /2560 ประมาณ 28,752 ราย วงเงิน 180.26 ล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 พ.ค.พิจารณาเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม

ที่มา *กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

ต่างชาติที่! สินค้าทำจากข้าว ยอมรับเป็นอาหารแปลกใหม่ ตอบโจทย์สุขภาพ สนใจซื้อไปขาย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือนพ.ศ.2562 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (API) ได้นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทสินค้าอาหาร กว่า 40 รายการ เข้าร่วมแสดงในงาน TUTTOFOOD 2019 ณ ศูนย์การแสดงผลสินค้า Rho Fiera นครมิลาโน สาธารณรัฐอิตาลี โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นพิเศษ ได้แก่ ครีมเทียมจากข้าวเจ้า มะพร้าว กาแฟผสมมะพร้าว เครื่องดื่มสกัดจากเปลือกกาแฟ กระทียมดำ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไทย และผลไม้อบแห้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้เข้าชมงาน

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมสินค้าในคูหาของสถาบันฯ มองว่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นอาหารที่มีความแปลกใหม่ หรือ Novelty food ซึ่งแตกต่างจากอาหารที่มีจำหน่ายในตลาดทั่วไป ซึ่งปัจจุบันอาหารประเภท Novelty food กำลังเป็นที่นิยมในอิตาลี และยังเห็นว่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวไทย เช่น ขนมขบเคี้ยวจากข้าว และน้ำนมข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ดูแลสุขภาพ และยัง เป็นอาหารที่ปลอดภัย สามารถเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาแพ้อาหารกลูเตนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากนำเข้าทั้งในยุโรปและภูมิภาคอื่น เช่น อินเดีย อเมริกา และแอฟริกาใต้ แสดงความประสงค์จะนำเข้าสินค้าอีกด้วย โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า ได้แก่ ครีมเทียมจากข้าว น้ำนมข้าว ขนมขบเคี้ยวจากข้าว และผลไม้อบแห้ง

ขณะเดียวกัน ผลจากการเข้าร่วมงานทำให้ทราบว่าความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในตลาดยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอาหารที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานดังกล่าว ก็จะทำให้มีโอกาสในตลาดยุโรปมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมในหลายรูปแบบ เช่น งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายกับ Modern Trade เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์สุรินทร์” จัดตลาดนัดข้าวเปลือกตั้งโต๊ะซื้อข้าวเกษตรกรราคานำตลาด 200-400 บาทต่อตัน

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. และชมรมโรงสีข้าวสุรินทร์ จัดโครงการ “ตลาดนัดข้าวเปลือก” โดยได้จัดหาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกเข้าไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคานำตลาดตันละ 200-400 บาท ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันที่ 22-24 พ.ศ.2562 ที่ สกต.รัตนบุรี และครั้งที่ 2 กำหนดจัดวันที่ 28-30 พ.ศ.2562 ที่ สกต.ศีขรภูมิ

“การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิให้มีตลาดขายข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลสถานที่ตั้งของโรงสีที่รับซื้อข้าว เพราะขณะนี้ เป็นช่วงที่เกษตรกรได้ไปไถ่ถอนข้าวเปลือกหอมมะลิที่ฝากเก็บไว้ในโรงสีสินเชื่อชะลอการขายข้าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีประมาณมากถึง 2.7 แสนตัน ให้มีตลาดรองรับ โดยเกษตรกรที่ไถ่ถอนข้าวออกมาแล้ว

นำมาขาย ไม่เพียงแต่ได้ราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาด 200-400 บาทต่อตัน ยังจะได้รับส่วนต่างของข้าวที่ไถ่ถอนด้วย เพราะที่ไปฝากเก็บไว้ประมาณตันละ 11,800 บาท แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาดนัดข้าวเปลือกอยู่ที่ตันละ ประมาณ 15,600-16,500 บาท” นายสุทธิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานซึ่งตวงวัด เข้าไปดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่ นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่าย โดยได้ดูแลให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งการชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และการ หักสิ่งเจือปน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวและยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีความเข้าใจลักษณะตลาดและคุณภาพข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดในอนาคต

สำหรับโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำมาใช้ในการรักษาเสถียรภาพ ราคาข้าวเปลือก ด้วยการจัดหาผู้ประกอบการเข้ารับซื้อข้าวเปลือกถึงแหล่งผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันและมีการ กำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับซื้อ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมใน จำหน่ายข้าวเปลือก และช่วยผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

แล้งดันข้าวเหนียวพุ่ง 1.5 หมื่นต่อตัน

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกษมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงสถานการณ์ราคาข้าว เหนียวว่า ผลผลิตมีน้อยในรอบนาปี เนื่องจากชาวนาหันไปปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาดี ส่วนนาปรังใน บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับความต้องการใช้ข้าวเหนียว เพื่อการ บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งการนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหาร ทำให้ราคาข้าวเหนียว (ข้าวสาร) อยู่ที่ตันละ 2.7-2.8 หมื่นบาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวความชื้น 14% อยู่ที่ 1.4-1.5 หมื่นบาทต่อตันสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ จากราคาที่สูงคาดจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้

“ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% แนวโน้มราคาปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่า คู่แข่ง ทำให้ตลาดปลายทางชะลอคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามดีจากความต้องการใช้ในประเทศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ ราคาลดลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 1 แนวโน้มราคาทรงตัวหรือ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว อีกทั้งยังมีความต้องการใช้ภายในประเทศอยู่อย่าง ต่อเนื่อง”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงการกำหนดเป้าหมายส่งออกข้าวของไทยที่ 10 ล้านตันปีนี้ เป็น เป้าหมายที่ท้าทาย ขณะที่การค้าข้าวโลกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 ยังคงซบเซา โดยข้าวไทยความต้องการซื้อ จากประเทศคู่ค้ามีน้อย โดยเฉพาะตลาดเอเชีย เช่นเดียวกับข้าวอินเดีย ความต้องการซื้อจากประเทศคู่ค้าหลักอย่าง บังกลาเทศและศรีลังกาลดลง และข้าวเวียดนาม ความต้องการนำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักลดลง จากจีนที่ กำหนดมาตรการนำเข้าข้าวที่เข้มงวด

ช่วง 4 เดือนแรกปีนี้อินเดีย ยังคงส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 3.29 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ ไทย 2.93 ล้านตัน เวียดนาม 1.86 ล้านตัน ปากีสถาน 1.52 ล้านตัน และสหรัฐอเมริกา 0.99 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 จำนวน 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 58.7 ล้านไร่ รอบที่ 2 จำนวน 5.37 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.94 ล้านไร่ คาดว่าผลผลิตข้าวรอบ 2 จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม นี้ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวพื้นที่คิดเป็น 79.97% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

“พาณิชย์” เข้มสกัดข้าวเหนียวเพื่อนบ้านทะลัก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากสถานการณ์ภาวะราคาข้าวเปลือกเหนียวมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา จึงมีกระแสข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย และผ่านสื่อมวลชนว่ามีผู้นำเข้าข้าวสารเหนียวลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเสนอขายให้แก่สมาชิกสมาคมในราคาต่ำกว่าตลาดภายในประเทศ

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าวเหนียวของประเทศไทย และเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 2562 ในขณะนี้ นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงนามการตรวจสอบและกำกับดูแลการนำเข้าข้าวเปลือกเหนียว ตั้งด่านเขต 9 พื้นที่จังหวัดที่ติดกับชายแดน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดและมอบหมายหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบข้อเท็จจริงการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวด กรณีพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

เขย่าตลาดโลก! เล็งรับรองพันธุ์ “ข้าวหอมพวง” ขายเป็นส่งออก

นายสุเทพ คงมาก นายกรัฐมนตรีและเกษตรกรไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ทางกรมการข้าวได้มีหนังสือถึงสมาคมในกรณีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุ์กรรมข้าวหอมพวงที่เก็บตัวอย่างในจังหวัดนครสวรรค์กับตัวอย่างแปลงเกษตรกร เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ชาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์จัสมิน 85 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลปรากฏว่าข้อมูลพันธุ์กรรมของข้าวหอมพวงมีความแตกต่างจากข้อมูลพันธุ์กรรมของข้าวพันธุ์ชาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์จัสมิน 85 จึงสรุปได้ว่า ข้าวหอมพวงไม่ใช่ข้าวจัสมิน 85 และไม่ใช่ข้าวพันธุ์หอมพวงที่กรมการข้าวมีอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์กรรม จำนวน 2 เบอร์ คือ เบอร์ 1 เป็นข้าวไร่ เมล็ดสั้น สีน้ำตาล ซึ่งต่างจากเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมพวงที่นำมาตรวจสอบ (เมล็ดข้าวเปลือกมีสีฟาง) อย่างชัดเจน

ส่วนเบอร์ 2 เป็นข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง ซึ่งต่างจากข้าวพันธุ์หอมพวงที่นำมาตรวจสอบเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ดังนั้นกรมการข้าวจะนำพันธุ์หอมพวงไปปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ด้านทานโรคและแมลงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งต่อไปในอนาคตจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รองรับความต้องการของตลาดให้เพียงพอเพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

อย่างไรก็ดีทางกรมการข้าวในฤดูกาลนี้ ข้าวนาปี รอบที่ 1 ปีการผลิต 2562/63 ในช่วงเดือนพฤษภาคม แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าว กข79 แทนข้าวหอมพวงก่อน ซึ่งทางสมาคมชาวนาฯ ได้สนองนโยบายกรมนำพันธุ์ข้าวไปทดลองปลูกที่ภาคใต้ 2 พันไร่ ตอนนี้มีอายุ 2 เดือนแล้วต้นโต ลำต้นแข็งแรง เจริญงอกงามดี แล้วหากตลาดไปได้

จะเชียร์ให้ปลูกหนุ่ทั้งประเทศ เนื่องจากข้าวพันธุ์นุ่ม ทางผู้ส่งออกมีความต้องการถึง 1 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ปัจจุบันนี้ยังมีไม่เพียงพอ

นายสุเทพ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมการข้าวที่รับปากว่าจะนำข้าวหอมพวงไปพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่พิสูจน์แล้วไม่ใช่ข้าวหอมจัสมิน85 หรือเป็นพันธุ์มาจากที่อื่น แต่กำลังให้เป็นพันธุ์สำหรับชาวนาไทย

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

ขึ้นทะเบียน GI ข้าว 4 สายพันธุ์เฉพาะถิ่น!!

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้รับรองข้าว 5 สายพันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะมีพันธุ์ข้าว กข 79 ได้ตั้งชื่อเป็น ข้าวพันธุ์ชัชนาท 62 ส่วนอีก 4 สายพันธุ์เป็นข้าวเฉพาะถิ่น จึงไม่ได้เปลี่ยนชื่อ คือ ข้าวมะลิคำหนองคาย 62 เหมาะปลูกพื้นที่ภาคอีสาน ข้าวชะสอ 62 เหมาะปลูกบนพื้นที่สูง ข้าวเจ้าเม็ดฝ้าย 62 เหมาะปลูกภาคใต้ พื้นที่สภาพไร่ สวน ป่าลุ่ม สวนยาง และข้าวหอมใบเตย ปลูกพื้นที่ภาคกลาง ขยายเชิงเศรษฐกิจส่งออกได้

“4 สายพันธุ์เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น กรมการข้าว จะเร่งดำเนินการส่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ในลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับ กระทรวงพาณิชย์ คล้ายกับ ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง เมื่อผลักดันเป็นสินค้าจีไอ ทำให้เปิดตัวออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

สำหรับข้าวพันธุ์ชัชนาท 62 หรือ กข 79 เป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าให้มีลักษณะพื้นนุ่ม ต้านทานโรคได้ดี และมีผลผลิตสูง 800กก.-1.2 พันกก.ต่อไร่ ซึ่งตลาดต่างประเทศกำลังต้องการมากประมาณ1ล้านตัน ในปีนี้ จะกระจายเมล็ดพันธุ์ลงแปลงฤดูนาปี 9 พันไร่ จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และบางจังหวัดในภาคใต้ ขณะนี้เริ่มปลูกแล้ว และปลูกอีก1หมื่นไร่ ฤดูนาปรัง

ทั้งนี้ ชาวนา จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ เริ่มปลูกแล้ว ข้าวพันธุ์ชัชนาท 62 หรือ กข.79 ข้าวพื้นนุ่ม กรมฯ จึงรับรองพันธุ์มาขยายการส่งเสริม และจะต้องหาตลาดรองรับด้วย โดยร่วมมือกับผู้ส่งออก โรงสี และชาวนา จากแผนเดิมใช้เวลา1ปีเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บูรณาการทุกฝ่าย ปรับแผนใหม่ปลูกได้ภายในปีนี้ เพราะตลาดต่างประเทศต้องการจำนวนมาก

นายประสงค์ ยังกล่าวถึงกระแสข้าวหอมพวงว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน แต่มีชาวนานิยมปลูกในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งกรมการข้าว ได้ออกคำเตือนมาตลอด เรื่องข้าวปลอมปน เมื่อปลูกแล้วจะขายไม่ได้ราคาตามที่โรงสี หรือท่าข้าว ให้ราคาซื้อสูงไว้ ทั้งนี้ได้นำตัวอย่างเมล็ดข้าวหอมพวง ไปทดสอบยีนส์ พบว่าไม่เป็นข้าวจัสมิน85 และข้าวหอมมะลิ อีกทั้งยีนส์ไม่ตรงกับกับข้าวหอมพวง ในอดีตที่มีอยู่ในยีนส์แบงค์

“จึงสั่งทีมงานนักวิจัย นำข้าวหอมพวงไปทดลองปลูกในสถานีทดลอง เพื่อดูลักษณะเด่น นำมาปรับปรุงพันธุ์ แต่กรมการข้าว ไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูก เพราะแหล่งที่มาไม่ชัดเจน และในพื้นที่ยังมีประเด็นไปพูดต่อ ๆ กันให้ชาวนากลัวว่าถ้าปลูกจะโดนจับ ขอยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯไม่มีมาตรการใดๆกับชาวนา แต่กรมการข้าว จะไปดำเนินคดีกับผู้จำหน่าย ขยายเมล็ดข้าวปลอมปน เกิดพันธุ์อ่อนแอ มีโรคแมลงระบาดได้ง่ายยิ่งเมื่อเมล็ดพันธุ์อ่อนแอลงขยายในแปลงนา เพราะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์จริง จึงไม่ต้านทานโรค ส่วนเป็นข้าวจากประเทศเวียดนาม หรือไม่ ผมไม่ยืนยันขอระบุนว่าไม่ทราบแหล่งที่มา” นายประสงค์ กล่าว

การบังคับใช้กฎหมายยังทำไม่ได้ กับผู้จำหน่าย เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ร้านจำหน่าย พบใส่ในถุงขาว บอกว่าเป็นอาหารนก ไม่ได้เป็นเมล็ดข้าวทำพันธุ์ จึงยังดำเนินคดีไม่ได้ ขอเตือนชาวนา อย่าเชื่อราคาคุย ว่ารับซื้อสูง ดังนั้นขอให้ชาวนา หันมาปลูกข้าวที่ผ่านการรับรองแล้ว เรามีข้าว กข 79 มีอนาคตดีกว่า จะใช้วิธีการอะลุ่มอลวย บอกแนะนำ ไม่มีการปรับจำ ในมาตรการของกระทรวงเกษตรฯเรายู่กับพี่น้องเกษตรกร เอาของที่ดีที่ต้องไปทดแทน

อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องห่วงว่า เกิดปัญหาน้ำข้าวหอมพวง ไปปนกับข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวหอมพวงเมล็ดสั้นกว่าข้าวทั่วไปด้วย ดูด้วยตาได้ แต่ที่กังวลในเรื่องข้าวหอมพวง ชาวนานำไปปลูกไม่ใช่เมล็ดพันธุ์จริง การทำพันธุ์ไม่ถูกหลักวิชาการ เกิดโรคระบาด เป็นปัญหาวงกว้างอีก ในส่วนข้าวหอมพวง ที่ว่ามีลักษณะเด่น ได้ผลผลิตตก ซึ่งได้ไปนำมาทดลองปลูก ดูความเด่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ แต่ขณะนี้ยังสู้ไม่ได้กับข้าวพันธุ์ กข 79 เป็นพันธุ์ที่ดีกว่าแน่นอน

ที่มา สยามรัฐออนไลน์

xx

เวียดนาม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คาดว่าเวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 700,000 ตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) คาดว่ามีการส่งออกข้าวประมาณ 2.79 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลงประมาณ 5% และ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลำดับ

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตันจากระดับ 355 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวเริ่มมีมากขึ้นหลังจากที่เกษตรกรเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta region) ขณะที่ผู้ซื้อต่างชะลอซื้อข้าวในช่วงนี้เพื่อรอผลผลิตข้าวฤดูใหม่และรอดูสถานการณ์ราคาข้าวที่อาจจะมึแนวโน้มลดลงจากการที่อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวให้แก่ประเทศอิรักประมาณ 150,000 ตัน

ทางด้านวงการค้าคาดว่าในปีนี้นแนวโน้มการส่งออกข้าวของเวียดนามค่อนข้างทรงตัวแต่ในระยะยาวอาจจะมึจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนมีการเปลี่ยนไปปลูกผลไม้ที่ให้ผลตอบแทนได้มากกว่าการปลูกข้าว

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานว่า แผนการปรับโครงสร้างขององค์การอาหารแห่งชาติได้ถูกส่งไปยังรัฐบาลแล้วเพื่อขออนุมัติแผนดังกล่าว ซึ่งการปรับโครงสร้างของ NFA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกฎหมายภาษีข้าว (the rice tariffication law)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (The Agriculture Secretary) เปิดเผยว่าแผนการปรับโครงสร้างที่เสนอมาได้รับการสรุปและส่งไปยังรัฐบาล ซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานบางส่วนจะมีจำนวนลดลงซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้าง ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานภูมิภาคและบุคลากรระดับภูมิภาคในคลังสินค้าด้วย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.26 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 350.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 18.35 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 351.86 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 756.97 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 757.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.07 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 825.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 43.18 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 828.97 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 35.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 686.21 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 35.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 687.03 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.75 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 742.97 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.74 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 742.83 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 48,229 ตัน จากที่นำข้าวออกมาประมูลประมาณ 1,008,975 ตัน (คิดเป็น 4.78% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายอยู่ที่ 2,578 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 373 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2562 นี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-12 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรองธัญพืช (the State Administration of Grains and Reserves; SAGR) ของรัฐบาลจีนได้มีการนำข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ Indica ต้นฤดู (early indica rice) ออกมา

เสนอขายประมาณ 7.24 ล้านตัน แต่สามารถขายออกไปได้เพียง 22,000 ตัน เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงสีข้าวจะซื้อข้าว
ฤดูใหม่ไปใช้สำหรับการแปรรูปเท่านั้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านการสำรวจรัฐพีช (SAGR) ได้เริ่มนำข้าวสายพันธุ์ Indica กลาง
และปลายฤดู (mid-to-late indica rice) ออกมาเสนอขายก่อนกำหนดเวลาในช่วงปีแล้วประมาณ 2 เดือน เพื่อลด
ภาระการสต็อกข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามคาดว่า การจำหน่ายข้าวจะล่าช้าออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่
การเสนอขายข้าวสายพันธุ์ Japonica ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาเสนอขายในเวลาใด

ทั้งนี้เมื่อปี 2561 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้
ประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

สำนักงานศุลกากร (General Administration of Customs of the People's Republic of China;
GACC) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในเดือนเมษายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) จีนมีการนำเข้าข้าวประมาณ 270,000
ตัน มูลค่าประมาณ 132.346 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 58.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 53.1% เมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในเดือนมีนาคม 2562 จีนมีการนำเข้าข้าวประมาณ 170,000 ตัน มูลค่า
ประมาณ 86.424 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ปริมาณนำเข้าลดลง 22.8%
และมูลค่าลดลง 29.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 350,000 ตัน มูลค่า 188.721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 850,000 ตัน มูลค่า
ประมาณ 460.116 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 24.8% และมูลค่าลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับจำนวน
1,130,000 ตัน มูลค่าประมาณ 615.203 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2018)

ทั้งนี้ ในปี 2018 ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 3.03 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยปริมาณลดลง 23.9% และมูลค่าลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.99 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,828 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี 2017 โดยในปี 2018 จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนาม 1,449,602 ตัน ไทย 899,237 ตัน ปากีสถาน
342,346 ตัน กัมพูชา 162,815 ตัน ลาว 73,670 ตัน เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2019 (ข้อมูลเบื้องต้น) มีประมาณ 351,000 ตัน มูลค่าประมาณ
126.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 45.07% เมื่อเทียบกับการส่งออกในเดือน
มีนาคม 2562 ที่มีการส่งออกข้าวประมาณ 190,000 ตัน มูลค่าประมาณ 87.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อเทียบกับ
การส่งออกในเดือนเมษายน 2561 ที่มีการส่งออกข้าวจำนวน 165,000 ตัน มูลค่า 72.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ปริมาณเพิ่มขึ้น 112.73% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 74.96%

โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) จีนส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 830,000 ตัน มูลค่า
ประมาณ 316.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับจำนวน
502,000 ตัน มูลค่าประมาณ 254.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2018)

ทั้งนี้ ในปี 2018 ประเทศจีนส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 2.089 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 887.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 74.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.196 ล้านตัน มูลค่า
ประมาณ 596.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 โดยในปี 2018 จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศไต้หวันจำนวน
450,380 ตัน กินี 183,929 ตัน เกาหลีใต้ 173,426 ตัน อียิปต์ 169,968 ตัน ตุรกี 167,775 ตัน ฟิลิปปินส์ 81,803

ตัน เบนิน 79,700 ตัน ญี่ปุ่น 73,240 ตัน เซียร์ราลีโอน 69,251 ตัน สหรัฐอเมริกา 65,350 ตัน เซเนกัล 64,000 ตัน เกาหลีเหนือ 43,532 ตัน เป็นต้น

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) เปิดเผยในงานประชุมภาคอุตสาหกรรมว่า จีนกำลังวางแผนที่จะเปิดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในประเทศได้มากขึ้น พร้อมเร่งความเร็วในการเปิดขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้มาตรฐาน TSR 20, ข้าว และ ปู่ย

นายลู่ ตงเซิง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของ CSRC กล่าวว่า จีนจสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน และนักลงทุนสถาบันเข้าไปลงทุนในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ทางด้านนายสี จิ้นผิง ซีอีโอของตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ระบุว่า ย่างแห่งมาตรฐาน TSR 20 จะเปิดขายสัญญาฟิวเจอร์ในตลาดเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดขายสัญญาน้ำมันดิบแล้ว

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลง 6 สัปดาห์ติดต่อกัน และใกล้เคียงระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 364-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐฯจากระดับ 362-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกายังคงลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศบังคลาเทศก็มีแนวโน้มลดลงหลังจากที่รัฐบาลบังคลาเทศได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวขึ้นเป็น 55% ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกไปยังบังคลาเทศมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้น

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 37.95 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 13.28 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 29.75 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 20.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 39.82 ล้านตันในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 71.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.192 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 56.81 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 33.16 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.345 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 95% เมื่อเทียบกับจำนวน 16.992 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 31.64 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.65 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 34.02 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 19.5% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) พยากรณ์ว่าในปีนี้มีฝนตกในระดับประมาณ 96% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA) โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีฝนตกประมาณ 95% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว และเพิ่มเป็น 99% ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของปีนี้จะอยู่ในระดับปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ำฝนประมาณ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี (ประมาณ 89 เซนติเมตร) โดยในช่วงฤดูมรสุมนี้จะมีฝนตกลงมาประมาณ 70% ของปริมาณฝนทั้งปี ซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชหลักๆของอินเดียเป็นอย่างมาก

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้ตัดสินใจยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าว ซึ่งได้มีการประกาศห้ามส่งออกข้าวบางชนิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2008 หลังจากที่ในช่วงเวลานั้นราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2009 ได้ห้ามการส่งออกข้าวทุกชนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งการยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการจะรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศไม่ให้เกิดการปรับลดลงเนื่องจากในปีนี้ผลผลิตข้าวของบังคลาเทศมีจำนวนมากเกินความต้องการจนส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดการประท้วงของชาวนาเพราะราคาข้าวตกต่ำ

มีรายงานว่า ภาวะราคาข้าวขายปลีกในประเทศได้ปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาข้าวเปลือกก็ปรับลดลงหลังจากที่อุปทานข้าวในตลาดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิต Boro โดยราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ประมาณ 157 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 23% ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวสาร (The average retail price of coarse rice) ลดลงไปที่ 33 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 383 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 24% โดยราคาเริ่มมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้าวในขณะนี้ได้ปรับลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 ซึ่งราคาในช่วงนั้นอยู่ที่ 33.58 ทากาต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทางด้านผู้ประกอบการโรงสี ระบุว่า ในขณะที่สต็อกข้าวในมือผู้ประกอบการมีจำนวนเนื่องจากความต้องการข้าวมีน้อย ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลหาช่องทางในการระบายสต็อกข้าวออกไปโดยการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร (The Department of Agriculture Extension; DAE) ได้พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Boro ในปี 2019 นี้ จะมีประมาณ 19.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 19.7 ล้านตัน ในปี 2018 ที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าว (import duty on rice) เป็น 55% จากอัตราเดิมที่ 28% เพื่อจำกัดการนำเข้าและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศท่ามกลางภาวะเกิดการประท้วงกรณีราคาข้าวในประเทศกำลังตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตข้าวมีจำนวนมากเกินความต้องการ

ทั้งนี้ อัตราภาษีนำเข้าข้าวใหม่นี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าจะทำให้การนำเข้าข้าวโดยเฉพาะจากประเทศอินเดียมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรในประเทศสามารถขายข้าวในราคาที่ดีขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศได้ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการเพราะผลผลิตข้าวจากปีการผลิตที่ผ่านมาจำนวนมากเป็นประวัติการณ์

ในช่วงปี 2017 ซึ่งบังคลาเทศประสบภาวะผลผลิตข้าวลดลงจนทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวจำนวนมากนั้น รัฐบาลได้ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือเพียง 2% เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเข้าข้าวมากขึ้น ซึ่งในปี 2017 บังคลาเทศมีการนำเข้าข้าวมากถึง 2.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่หลังจากที่ภาวะเริ่มคลี่คลายลงและการนำเข้าเริ่มลดลงหลังจากที่ผลผลิตข้าวในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ปรับภาษีนำเข้ากลับมายู่ที่อัตรา 28% เท่ากับก่อนช่วงที่จะมีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของทางการรายงานว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2018-เมษายน 2019 ผู้ค้าข้าวเอกชน ได้มีการนำเข้าข้าวประมาณ 330,000 ตัน โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากอินเดีย ในขณะที่รัฐบาลก็ได้มีการจัดหาข้าวจากเกษตรกรมาเก็บสต็อกไว้เพื่อถึงอุปทานข้าวออกจากตลาดด้วย โดยได้มีการสร้างไซโลไว้เก็บข้าวทั่วประเทศประมาณ 200 แห่ง

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า รัฐบาลบังคลาเทศกำลังพิจารณาแนวทางที่จะส่งออกข้าวส่วนเกินที่ได้จากฤดูการผลิต Boro (มกราคม-พฤษภาคม) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการห้ามส่งออกข้าวบางชนิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2008 เนื่องจากราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้น และในปีถัดมาได้ห้ามส่งออกข้าวทุกชนิด

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2018/19 บังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 34.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7% เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ประกอบกับผลผลิตข้าวต่อไร่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูการผลิต Boro ของปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวข้าวเปลือกและข้าวสารรวมกันประมาณ 1.25 ล้านตัน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา และจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้ โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาสำหรับข้าวเปลือกไว้ที่ 26 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 305 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวหนึ่งกำหนดไว้ที่ 36 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 423 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่งกำหนดไว้ที่ 38 ทากาต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 446 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อียิปต์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานจัดหาธัญพืชของอียิปต์ (General Authority for Supply Commodities; GASC) ภายใต้กระทรวงการค้า (Ministry of Supply and Internal Trade) ได้รายงานความคืบหน้าของการประกวดราคาการนำเข้าข้าวปริมาณ 20,000 ตัน (at least 20,000 tons of 10-12% broken short or medium grain white rice) ซึ่งกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาดังนี้

- 1.บริษัท Tan Long เสนอข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน (+/- 10%)
- 2.บริษัท Wakalex เสนอข้าวจากจีนจำนวน 85,000 ตัน (+/- 10%)
- 3.บริษัท Multitrade เสนอข้าวจากอินเดียจำนวน 60,000 ตัน (+/- 10%)
- 4.บริษัท Al Amal เสนอข้าวจากจีนจำนวน 20,000 ตัน (+/- 10%)

ทั้งนี้ หน่วยงานจัดหาธัญพืชของอียิปต์กำหนดส่งมอบข้าวระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-20 สิงหาคมนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องส่งตัวอย่างข้าวให้กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพด้วย

การยื่นซองประกวดราคาครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 นั้น หน่วยงานจัดหาธัญพืช (GASC) ได้ตกลงซื้อข้าวจากจีนจำนวนรวม 114,000 ตัน จาก บริษัท Hanalico ที่ราคา 413.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งการประมูลในครั้งนั้นมีผู้ยื่นเสนอราคาหลายรายจากประเทศอินเดีย จีน และเวียดนาม ประกอบด้วย 1.บริษัท Multitrade เสนอข้าวอินเดียจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 456 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2. บริษัท Tan Long Egypt เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ที่ราคา 415 เหรียญสหรัฐต่อตันสำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ 3.บริษัท Hanalico เสนอข้าวจีนจำนวน 76,000 ตัน ที่ราคา 413.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้ 4.บริษัท Mufaddal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 421 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายนนี้ 5.บริษัท Al Amal เสนอข้าวจีนจำนวน 20,000 ตัน ที่ราคา 414.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับส่งมอบระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายนนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ประเทศอียิปต์จะนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยในช่วงที่ผ่านมาได้รับบาลได้จัดการประมูลซื้อข้าว 3 ครั้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2018 ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2019 และครั้งที่สามในเดือนมีนาคม 2019 ขณะที่ผู้ค้าข้าวเอกชนได้เพิ่มการนำเข้าข้าวเมล็ดสั้น เมล็ดกลาง และเมล็ดยาวจากประเทศจีน อินเดีย และเวียดนามด้วย ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-21 พฤษภาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,016,190 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 937,201 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 127,618 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,442 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 888,572 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 829,759 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,371 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-21 พฤษภาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 188,148 ตัน ฝรั่งเศส 147,141 ตัน เนเธอร์แลนด์ 124,509 ตัน อิตาลี 92,398 ตัน สเปน 87,937 ตัน โปรตุเกส 73,385 ตัน โปแลนด์ 62,204 ตัน เยอรมนี 61,678 ตัน เบลเยียม 43,892 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,709 ตัน บัลแกเรีย 24,781 ตัน สวีเดน 20,398 ตัน ลิทัวเนีย 9,691 ตัน ฮังการี 9,016 ตัน เดนมาร์ก 8,629 ตัน โรมาเนีย 7,022 ตัน กรีซ 5,918 ตัน ออสเตรีย 3,907 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-21 พฤษภาคม 2562 มีการส่งออก 192,901 ตัน ลดลง 21.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 244,981 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 164,903 ตัน ลดลงประมาณ 24.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,596 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 27,998 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,385 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 10,032 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-21 พฤษภาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 97,238 ตัน โปรตุเกส 29,693 ตัน สเปน 23,237 ตัน กรีซ 23,895 ตัน บัลแกเรีย 6,702 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,579 ตัน โปแลนด์ 2,000 ตัน โรมาเนีย 1,181 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยประกาศงบประมาณฉุกเฉินวงเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 509,600 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวอเมริกันทุกคนซึ่งถูกจีนโจมตี โดยกล่าวด้วยว่าเงินส่วนหนึ่งจะมาจากภาษีที่ประเทศจีนต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในอัตรา 25% ต่อสินค้านำเข้าประเทศสหรัฐฯจำนวน 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.37 ล้านล้านบาท)

ทั้งนี้ วงเงินช่วยเหลือดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว (ประมาณ 382,200 ล้านบาท) โดยเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงหมูได้รับผลกระทบมากที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯออกแถลงการณ์ยืนยันว่า รัฐบาลจีนได้ยกเลิกรายการสั่งซื้อเนื้อหมู 3,247 เมตริกตันจากอเมริกา คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 206,960 ล้านบาท) มากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ทำลายความหวังของเกษตรกรผู้เลี้ยงเนื้อหมูในสหรัฐฯว่าจีนน่าจะยังคงนำเข้าเนื้อหมูจากอเมริกา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ที่เกิดขึ้นในมากกว่า 20 มณฑลตั้งแต่กลางปีที่แล้ว

ขณะที่ขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าในตลาดชิคาโก งวดเดือนมิถุนายนทำสถิติร่วงลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยเงินลดการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯมากถึง 75% เมื่อปีที่แล้ว โดยหันไปนำเข้าสินค้าแบบเดียวกันจากอเมริกาได้แทน

ที่มา Oryza.com และเดลินิวส์

แอฟริกา

กรมศุลกากรแอฟริกาใต้ (the South African Customs) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 278,099 ตัน ลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 338,928 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แอฟริกานำเข้าข้าวจำนวน 82,181 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 67,806 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 68,214 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-เมษายน 2562 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 73,075 54,629 68,214 และ 82,181 ตัน ตามลำดับ และในเดือนมกราคม-เมษายน 2561 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจำนวน 75,010 101,237 94,875 และ 67,806 ตัน ตามลำดับ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2019/20 (พฤษภาคม 2019-เมษายน 2020) ประเทศแอฟริกาใต้จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศไทยและอินเดียคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณ 90%ของการนำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2018/19 แอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวนประมาณ 615,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 837,000 ตัน ในปี 2017/18 และนำเข้าจากอินเดียจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 155,000 ตัน ปี 2017/18

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2019/20 แอฟริกาใต้จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 980,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากประมาณการในปี 2017/18 ที่ 940,000 ตัน ส่วนการส่งออกข้าวนั้น มีการส่งออกข้าวต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Eswatini, Zimbabwe และ Botswana โดยในปี 2019/20 คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 125,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

สถาบันสถิติและการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติ (Instituto Nacional de Estadística y Censos) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2019 (มกราคม-เมษายน) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 160,858 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 94,252 ตัน ข้าวกล้อง 39,191 ตัน ข้าวหัก 1,170 ตัน และข้าวเปลือก 26,244 ตัน โดยในเดือนเมษายนอาร์เจนตินาส่งออกข้าวจำนวน 57,382 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,170 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 26,445 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในปี 2018 มีการส่งออกข้าวประมาณ 380,735 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,956 ตัน ในปี 2017 โดยส่งออกไปยังประเทศชิลีจำนวน 89,212 ตัน อิรัก 63,000 ตัน บราซิล 62,465 ตัน เซเนกัล 26,000 ตัน โบลิเวีย 14,377 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,179 ตัน คอสตาริกา 5,822 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน สหรัฐฯ 4,349 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 91,734 ตัน

ที่มา *Oryza.com*